

กิจกรรมการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ

“นักตรวจสอบภายในเข้มแข็ง”

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับการใช้บัตร
ประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	ความรู้ที่ได้
นางสาวภาวิณี จงรักษ์	<p>เรื่อง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล</p> <p>ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๖.๓ /ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางแจ้งให้สถานพยาบาลทราบกรณีที่กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้สามารถกำกับค่าใช้จ่ายและสามารถรับรู้ธุรกรรมได้ทันที เมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้</p> <p>๑. ในคราวการประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย กรมบัญชีกลางได้ชี้แจงถึงการปรับระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกให้กับผู้แทนสถานพยาบาลทราบ ตลอดจนกรอบระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางคาดการณ์ที่จะเริ่มใช้ระบบดังกล่าว แต่ด้วยระยะเวลาในการชี้แจงค่อนข้างจำกัด และผู้แทนของสถานพยาบาลอาจมีไขว่คว้าการที่ดำเนินงาน กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรชี้แจงถึงวัตถุประสงค์กระบวนการในเบื้องต้น เพื่อทำความเข้าใจกับสถานพยาบาลดังนี้</p> <p>๑.๑) โครงการฯ ดังกล่าว จะยกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาล โดยจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรง ณ จุดเก็บเงินของสถานพยาบาลในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ และสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันที</p> <p>๑.๒) เมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวทำธุรกรรม ณ จุดเก็บเงินระบบจะให้ Approval Code ของธุรกรรมนั้น และสถานพยาบาลจะต้องบันทึกจำนวนเงิน (Amount) เฉพาะส่วนที่เบิกจากทางราชการได้ผ่านเครื่องอ่านบัตรฯ</p>	

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	ความรู้ที่ได้
	<p>๑.๓) สถานพยาบาลจะต้องนำ Approval Code และ Amount ดังกล่าวใช้ในการประกอบการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางจะมีระบบสนับสนุนให้สถานพยาบาลสามารถ Download ข้อมูล Approval Code และ Amount ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สรุปยอดเป็นรายวันเพื่ออำนวยความสะดวก</p> <p>๑.๔) การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางให้ส่งไปยังสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้วแต่กรณี (ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกกับกรมบัญชีกลางผ่านหน่วยงานใด)</p> <p>๑.๕) การออก Statement และการทำคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ยังคงถือปฏิบัติเช่นเดิม</p> <p>๑.๖) การแจ้งสถานะของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ซึ่งสถานพยาบาลได้รับข้อมูลจาก สทส. และ สปสช. ตามรอบบัญชีในทุก ๑๕ วัน ยังคงถือปฏิบัติเช่นเดิม</p> <p>๑.๗) กรมบัญชีกลางจะมีการอบรมการใช้งานระบบตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ โดยจะดำเนินการแจ้งให้สถานพยาบาลทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง</p> <p>๒. กรมบัญชีกลางคาดการณ์จะเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรฯ ณ สถานพยาบาลในเดือน มกราคม ๒๕๖๑ และจะเริ่มทดลองระบบในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑</p>	